
 
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ 

   

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 

 586. stjórnarfundur 7. júní 2022. kl. 18:00 
 

Mættir: Einar Haraldsson, Kári Gunnlaugsson, Garðar Már Newman, Birgir Már Bragason 
Jónína Steinunn Helgadóttir og Björg Hafsteinsdóttir.  
Fjarverandi Eva Björk Sveinsdóttir og Sveinbjörg Sigurðardóttir,  

 

1. Fundargerð síðasta fundar 
Liggur frammi. 

 
2. Innkomin bréf 

Tölvupóstur frá UMFÍ samþykktur styrkur úr Fræðslu- og verkefnasjóði vegna íþróttir fyrir 
börn með mismunandi sérþarfir. 
Tölvupóstur frá UMFÍ Landsmót 50+ Borgarnesi 
 

3. Send bréf 
Ýmsir tölvupóstar sendir á stjórnir og ráð.  

 
4. Þing ÍRB 

Ársþing ÍRB var haldi 23. maí kl. 20:00 í íþróttaakademíunni. Guðbergur Reynisson formaður  
ÍRB  gaf ekki kost á sér til endurkjörs. Rúnar Vífill Arnarsson var kjörinn nýr (gamall) 
formaður ÍRB. 
 

5. Önnur mál 
A. Stökkmót Keflavíkur öldunga var haldið 21 maí. Einar og Kári mættu til að aðastoða 

við mótið. 
B. Búið er að kaupa skjávarpa og 85“ sjónvarp. Skjávarpinn er komin í notkun í sal 2 og 

búið er að setja upp sjónvarðið í sal. 1 en á eftir að tengja við skápinn. 
C. Einar átti fund með Helga Arnarssyni og Hlyni Jónssyni vegna tækjamála í 

félagsheimilinu. 
D. Fulltrúar fimleikadeildar Keflavíkur mætu á fundinn og fóru yfir fjárhagsstöðu 

deildarinnar. Deildinn er búin að verða af tveimur jólasýningum vegna covid sem er 
helsta fjáröflun deildarinnar einnig ekki haldið mót vegna þess að það vantar dansgólf 
en mótshald er ein af stærri fjáröflun deildarinnar. Ljóst er að deildinn nær ekki að 
standa við launagreiðslur næstu tvo mánuði. Ákveðið að lána deildinn fyrir launum og 
framkvæmdastjóra falið málið. Í framhaldi af þessu þá þarf aðastjórn að eiga samtalið 
við fimleikadeildina og  Reykjanesbæ um framtíð deildarinnar. 

E. Komið Sumarfrí í fundum 
F. Framkvæmdastóri verður í sumarfrí frá 20 júní til 15 júlí 

 
 

Fundi slitið kl. 19:25 
Næsti fundur verður boðaður 
Fundinn ritaði Einar Haraldsson 


